

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA
GIÁO DỤC TÀI CHÍNH GÓP PHẦN THỨC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

Tài chính toàn diện (TCTD) là việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho mọi người và doanh nghiệp (DN) với mức giá phải chăng. Đối với những người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, TCTD giúp tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, tài chính toàn diện được triển khai thực hiện mạnh mẽ trong nhiều năm qua, đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có dân số đông và trẻ, am hiểu công nghệ với tỷ lệ truy cập internet và sử dụng điện thoại di động cao, người Việt Nam có truyền thống văn hóa tiết kiệm. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vay vốn của người dân, DN ngày càng gia tăng đã thúc đẩy quy mô tín dụng ngày càng lớn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn những phân khúc khách hàng chưa tiếp cận được với dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh khu vực tài chính chính thức dưới sự quản lý của Nhà nước, còn có tài chính phi chính thức hoạt động ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật, còn được gọi là "tín dụng đen". Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển tài chính toàn diện, nhất các hoạt động phổ cập dịch vụ tài chính để người dân và DN có thể tiếp cận tài chính dễ dàng, thuận lợi hơn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Theo các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam có khá nhiều thuận lợi trong ứng dụng công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam như: Cơ cấu dân số trẻ, dễ tiếp cận các trào lưu tiêu dùng mới; Tỷ lệ người sử dụng tài khoản cá nhân, ATM ngày càng cao; Tỷ lệ sử dụng internet và mobile thuộc nhóm cao nhất thế giới; Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, công ty viễn thông, công ty Fintech đã nhanh chóng nắm bắt và chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số... Song song với các yếu tố thuận lợi, cũng không ít thách thức được đặt ra như: Cách thức nào để cân bằng giữa đổi mới dịch vụ tài chính và kiểm soát rủi ro; Đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin và an ninh mạng tài chính ra sao; Nền tảng công nghệ phù hợp với thực tiễn kinh tế địa phương; Cơ sở hạ tầng tài chính đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu...

Để thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số sẽ phải cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó giáo dục tài chính cá nhân luôn được xem là một giải pháp nền tảng. Giáo dục tài chính sẽ giúp nâng cao hiểu biết và kỹ năng tài chính của người dân. Qua đó, giúp người dân hiểu được vai trò, lợi ích của các sản phẩm tài chính trong việc cải thiện cuộc sống của các cá nhân, cũng như hộ gia đình, từ đó khuyến khích họ sử dụng nhiều hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Tại Việt Nam, hầu hết các cuộc điều tra về tài chính ngân hàng tiến hành trong thời gian qua cho thấy, một phần lớn dân số không có đủ kiến thức, thậm chí là kiến thức cơ bản, để hiểu về sản phẩm tài chính và rủi ro liên quan các sản phẩm tài chính. Hơn nữa, một bộ phận lớn các cá nhân không biết lập kế hoạch ngân sách cho tương lai và không thực hiện hiệu quả quyết định quản lý tài chính của mình. Điều đó cho thấy việc

triển khai giáo dục tài chính cho cộng đồng là rất quan trọng, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tài chính trong thời đại công nghệ số.

Từ thực tiễn nêu trên, nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm dành cho nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, người làm thực tế, Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “**Giáo dục tài chính góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số**” dự kiến vào tháng 8/2021 tại Phân viện Phú Yên.

Ban tổ chức kính mời quý vị tham gia viết bài cho Hội thảo theo các chủ đề sau:

- Những vấn đề lý luận xoay quanh chủ đề giáo dục tài chính;
- Vai trò của giáo dục tài chính trong thúc đẩy tài chính toàn diện;
- Nghiên cứu các mô hình giáo dục tài chính được triển khai trên thế giới;
- Đánh giá thực trạng triển khai giáo dục tài chính tại Việt Nam;
- Giải pháp đẩy mạnh giáo dục tài chính trong thời đại công nghệ số;
- Nghiên cứu quá trình triển khai giáo dục tài chính nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng – nhận định các triển vọng và thách thức;
- Vai trò của các bên liên quan (Chính phủ, định chế tài chính, cơ sở giáo dục, hội – đoàn thể, gia đình...) trong phát triển giáo dục tài chính;
- Vai trò của giáo dục tài chính trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ TCVM tại Việt Nam;
- Các chủ đề khác trong khuôn khổ của Hội thảo.

Bài viết tham dự có độ dài 3.000 - 7.500 từ, định dạng file Word, trình bày trên khổ giấy A4, căn lề: Left: 3 - Top: 2 - Bottom: 2 - Right: 2 (cm); Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; Paragraph: before 3pt, after 3pt, Line spacing: Multiple 1.3.

Kết cấu bài viết tối thiểu phải có các mục sau: (1) Tựa đề bài viết; (2) Thông tin tác giả (gồm họ tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan, điện thoại và email); (3) Tóm tắt (từ 150 - 200 từ) và từ khoá; (4) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (5) Tài liệu tham khảo.

Thời hạn nhận bài: 14/06/2021

Địa chỉ nhận bài: (Lựa chọn một trong hai kênh sau)

(1) Trực tuyến theo đường link: <https://forms.gle/VP4aMnZ2DYzvjrn6>

(2) Gửi bài về email: hoithaoquocgia@hvn.edu.vn

Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: 11/08/2021

Những bài viết đủ điều kiện sẽ được duyệt đăng trong toàn văn Kỷ yếu hội thảo.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ **TS. Phạm Mạnh Hùng** (ĐT: 0936.066.949), hoặc gửi thư về địa chỉ email trên.

Xin trân trọng thông báo!



Đỗ Thị Kim Hảo